



ข่าวประชาสัมพันธ์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที ๑๗ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## พระมหาชนก

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการแสดงดนตรีวงดุริยางค์ซิมโฟนีออร์เคสตรา ประกอบสื่อร่วมสมัยในบทพระราชนิพนธ์ "พระมหาชนก" โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ซึ่งเป็นกิจกรรมการแสดงครั้งที่ 1 บนพื้นที่ของศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก นอกจากความบันเทิงแล้วยังได้รับสาระในคติธรรมจากบทพระราชนิพนธ์ ด้วยเหตุนี้ ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงจัดได้แถลงโครงการ "ร้องรำทำเพลง" อย่างเป็นทางการขึ้น ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมี ปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว กล่าวว่ กลุ่มเยาวชนที่มีทักษะในด้านดนตรียังขาดพื้นที่ในการแสดงออก และมองเห็นว่า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะเปิดเป็นเวทีให้ศิลปินได้แสดงผลงานอันสร้างสรรค์ ในคราวเดียวกันยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอ ให้ได้มาซึ่งผลงานที่สวยงามและมีคุณภาพ จึงมีการประสานงานกับหน่วยงานการศึกษาที่มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้แล้วอยากให้เป็นพื้นที่หนึ่งที่คนทุกกลุ่มวัยได้ซึมซับสุนทรีย์ะ รวมไปถึงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยอีกทางหนึ่งด้วย และกิจกรรมตามโครงการที่จะจัดในครั้งต่อไปมีดังนี้

ครั้งที่ 2 การแสดงคอนเสิร์ตโดยกลุ่มนักร้องรางวัลนานาชาติ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 เวลา 19.00 น.

ครั้งที่ 3 การแสดงคอนเสิร์ต “NERANNENAH” ร้องรำทำเพลง ครั้นเพลงประสาน โดยสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555

ครั้งที่ 4 การแสดงคอนเสิร์ต RUAM SMAI BIG BAND โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน-วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 5 การประกวดขับร้องเพลง “แม่ของแผ่นดิน” วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2555 และการแสดงคอนเสิร์ต “ลูกทุ่งไทยไม่กลายเป็นฝรั่ง” วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2555 โดยสมาคมนักศิลปินแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ศิลปินเพื่อสังคม

ครั้งที่ 6 การแสดงคอนเสิร์ต WIND ORCHETRA (BSRU) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วันศุกร์ที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2555

ครั้งที่ 7 การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิก โดยมูลนิธิส่งเสริมดนตรีสากลเยาวชน ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2555

อาจารย์อนุรักษ์ บุญแจจะ ประธานสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนดนตรีสู่นักดนตรีมืออาชีพ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ (woodwind) แก่เยาวชนไทยอายุระหว่าง 13-18 ปี เข้าฝึกอบรมกับนักดนตรีมืออาชีพและนักศึกษาด้านวิชาดนตรีสากลเป็นเวลา 2 วัน โดยมุ่งเน้นให้มีการพัฒนาทักษะการบรรเลงดนตรี เสริมแนวความคิดการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พร้อมชมการแสดงดนตรีจากนักศึกษา วง BSRU WIND ORCHESTRA มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 โดยได้เล็งถึงความพร้อมของวงว่า

"วง BSRU WIND ORCHESTRA ได้มีการฝึกซ้อมมาตลอด และมีโอกาสได้ไปแสดงทั้งในและต่างประเทศมากมาย ล่าสุดมีโอกาสไปฝึกซ้อมให้กับนักเรียนสถาบันดนตรีในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากอาจารย์และนักเรียนที่นั่นเป็นอย่างดี และในวันแสดงจะเป็นในรูปแบบเต็มวงรวมทั้งหมด 40 คน โดยจะบรรเลงเพลงหลากหลายสไตล์ รวมทั้งมีนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเพลงร่วมขับร้องให้กับวงด้วย" อาจารย์กล่าว ในการแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีการแสดงจากนักร้องรางวัลนานาชาติจาก พันธุ์นิธาน ศรีเอี่ยม, ปรีญาพร ยอดสูง, ศรัณย์ คุ้มบรรพต และนริฐฐา กรีพานิช ขับร้องจำนวน 2 บทเพลง และยังมีคณะนักร้องประสานเสียง จำนวน 50 คน จากสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมร้องรำทำเพลง เข้าชมกิจกรรมต่างๆ ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ณหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในช่วงวัน-เวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ 0-2247-0028 ต่อ 4119, 4162 หรือเว็บไซต์ [www.culture.go.th](http://www.culture.go.th).